



**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ก่อนวันประชุม

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงการป้องกันและลด โอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ข้อมูลของกรรมการอิสระ รายละเอียดหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com (แนะนำให้ใช้แบบ ข. เพื่อออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) พร้อมแนบหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์ ส่งมายัง

หน่วยงานกำกับกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคำถามและชื่อ-สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น หรือ อีเมล corporatesecretary@pttgcgroup.com หรือ ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com

3. บริษัทฯ จะดำเนินการอบไอโซนและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในห้องประชุม และบริเวณสถานที่จัดงานก่อนวันประชุม

วันประชุม (วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564)

4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Web-live Broadcast) ผ่านทาง www.pttgcgroup.com ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน และระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หรือเลขบัตรประชาชนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. กรณีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

5.1 การจัดประชุมโดยลดความแออัดในพื้นที่ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่นั่ง และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ประมาณ 1.5 เมตร และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ใช้บันไดเลื่อนแทนการใช้ลิฟท์ไปยังห้องประชุม

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ของบริษัทฯ และใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ/หรือ “ไทยชนะ” ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ราชการกำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านไปในพื้นที่ / สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าข่าย เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อยหอบ เป็นหวัด หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามการวินิจฉัยของแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

5.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องและกล้องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและบริเวณสถานที่จัดประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

5.4 การจัดที่นั่งภายในห้องประชุมให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร สามารถรองรับได้ประมาณ 300 ที่นั่ง และกำหนดหมายเลขที่นั่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับการลงทะเบียน จึงขอความร่วมมือให้ท่านนั่งตามหมายเลขที่กำหนดดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วบริษัทฯ จะงดการเสริมเก้าอี้ หรือยื่นร่วมประชุม และจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

5.5 บริษัทฯ งดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยการประชุมจะใช้เวลาที่สั้น กระชับ เพื่อลดเวลาจากคนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่จะสอบถามในที่ประชุม สามารถส่งคำถามผ่าน QR Code ที่จัดเตรียมให้ หรือเขียนคำถามส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมคำถามให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

5.6 บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณงาน และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค

6. จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับบริษัทฯ จำเป็นต้องขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงานต่อทางราชการ อาจทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ข้างต้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.pttgcgroup.com ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)